

งานเลขานุการและการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณและการเงิน  
 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๙ การขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย**

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน” นั้น ปรากฏว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้ออื่น ด้วย จึงได้ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเสมือน” เป็น อาจารย์ไพโรจน์ สุวรรณศรี สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า อาจารย์ไพโรจน์ สุวรรณศรี ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยหลายเรื่องแต่เป็นด้านเทคโนโลยี ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาระงานสอนของตนเอง ในการเป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพราะภาระงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงของครูในระดับชั้นพื้นฐานทั่วไปคืองานวิจัยในชั้นเรียน จึงถือว่าไม่เคยทำงานวิจัยให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่ที่ผ่านมาจากผู้อำนวยการโรงเรียนได้อนุมัติให้ดำเนินงานวิจัยได้เนื่องจากถือเป็นการพัฒนาตนเอง โดยให้เงื่อนไขว่าให้ใช้เวลาออกเหนือจากการเรียนการสอนมาทำวิจัย

**มติที่ประชุม**

- ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบเสมือน” จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี เป็น อาจารย์ไพโรจน์ สุวรรณศรี เนื่องจากหัวข้อการวิจัยไม่สอดคล้องกับภาระงาน ในปัจจุบัน รวมถึงอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการไปดำเนินงานวิจัย เนื่องจากมีภาระงานในการเป็นอาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
- มอบผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นางศิริเพ็ญ ผ่องจัตรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจัตรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่